



ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ ๒๗๖

ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอต่างอย

ด้วยจังหวัดสกลนคร ได้ขอรับการสนับสนุนจุดรับสัญญาณปลายทางวงจรสื่อสารไร้สายความเร็วสูง LTE กรมการปกครอง ให้กับ นายวิวัฒน์ เชื้อดวงผุย ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) สังกัดที่ทำการปกครองอำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร

กรมการปกครองแจ้งว่า ได้สนับสนุนจุดรับสัญญาณปลายทาง จำนวน ๑ จุด พร้อมเลขหมายและอุปกรณ์ประกอบ ให้กับข้าราชการรายดังกล่าว เพื่อใช้สำหรับประกอบการปฏิบัติภารกิจของกรมการปกครอง โดยติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๑๒ (สกลนคร) ทั้งนี้ ขอให้กำชับข้าราชการผู้ใช้งานให้ปฏิบัติตามแนวทางการใช้งานและหนังสือสัญญาการรับมอบจุดรับสัญญาณปลายทาง รวมถึงดำเนินการตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๔/ว ๑๙๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย



ที่ทำการปกครองจังหวัด  
กลุ่มงานปกครอง  
โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๖๖๓๗





<input checked="" type="radio"/> ปก. ( )
<input type="radio"/> ผ.คม. ( )
<input type="radio"/> กง. ( )
<input type="radio"/> นิติกร ( )

ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
เลขที่ 5865
วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๖
เวลา

ที่ มท ๐๓๐๔.๔/๓๕๖๖

ถึง ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

ตามที่ กรมการปกครอง ได้ดำเนินการแจกจ่ายอุปกรณ์จุดรับสัญญาณปลายทางวงจรสื่อสารไร้สายความเร็วสูง LTE กรมการปกครอง (DOPA LTE) เพื่อสนับสนุนการติดต่อสื่อสารด้านเสียง ภาพ ข้อมูล และมัลติมีเดีย รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมการปกครอง ผ่านโครงข่ายวงจรรีเสายความเร็วสูง ให้แก่ข้าราชการกรมการปกครอง ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ข้าราชการและข้าราชการประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ข้าราชการ รวมทั้งข้าราชการตำแหน่งอื่นๆ ที่กรมการปกครอง กำหนดเป็นการเฉพาะเป็นผู้ใช้งาน และจังหวัดสกลนคร ขอรับการสนับสนุนจุดรับสัญญาณปลายทางฯ ให้กับ นายวัฒนะ เชื้อดวงมุข ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) สังกัด ที่ทำการปกครองอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน/๐๐๑๘.๑/๒๐๔๐๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

กรมการปกครอง พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการแจกจ่ายจุดรับสัญญาณปลายทางฯ เพื่อใช้งานสำหรับข้าราชการกรมการปกครอง กรณีดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงสนับสนุนจุดรับสัญญาณปลายทางฯ จำนวน ๑ จุด พร้อมเลขหมายและอุปกรณ์ประกอบ ให้กับข้าราชการรายดังกล่าว เพื่อใช้สำหรับประกอบการปฏิบัติการกิจของกรมการปกครอง โดยติดต่อขอรับได้ที่ ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๑๒ (สกลนคร) ทั้งนี้ ขอให้กำกับข้าราชการผู้ใช้งานได้ปฏิบัติตามแนวทางการใช้งานและหนังสือสัญญาการรับมอบจุดรับสัญญาณปลายทางฯ รวมถึงดำเนินการตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๔/ว ๑๙๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ อย่างเคร่งครัดด้วย



กองการสื่อสาร  
 กลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาการสื่อสาร  
 และสารสนเทศเพื่อความมั่นคง  
 โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๖๖๒๔